



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน  
เรื่อง รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ  
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ที่  
๕๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้  
การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลตาลเนิน รวมถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/  
ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร  
ในสังกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงาน  
จึงขอประกาศผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งสามารถ Download รายละเอียดได้ที่ [www.talnoeng.go.th](http://www.talnoeng.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเข้มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

	เดือน	เรื่องรับ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (จำนวน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จำนวน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ		หมายเหตุ
					ยุติเรื่อง (จำนวน)	ดำเนินการทางวินัย (จำนวน)	
๒๕๖๕	ตุลาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	พฤศจิกายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	ธันวาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
๒๕๖๖	มกราคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	กุมภาพันธ์	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	มีนาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	เมษายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	พฤษภาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	มิถุนายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	กรกฎาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	สิงหาคม	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	กันยายน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
	รวม	-					

